



จดหมายข่าว

1400 Independence Ave. SW
Washington, DC 20250

ติดต่อ:

FPAC.BC.Press@usda.gov

เปิดขั้นตอนการสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้สืบเชื้อเพื่อการเกษตรของ USDA ที่ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ

วอชิงตัน 7 กรกฎาคม 2023 — วันนี้ กรมวิชาการเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ประกาศเปิดขั้นตอนการสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และเจ้าของที่ดินป่าไม้ที่มีสิทธิ์ ซึ่งประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติในโครงการให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรของ USDA ก่อนเดือนมกราคม 2021 มาตรา 22007 ของพระราชบัญญัติการลดอัตราเงินเฟ้อ (IRA) กำหนดให้ USDA ให้ความช่วยเหลือนี้ เนื่องจากการผ่านของกฎหมาย USDA ได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อออกแบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

“การเปิดขั้นตอนการสมัครเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุพันธสัญญาของเราเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติในการให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรของ USDA อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” ทอม วิลแซค (Tom Vilsack) เลขาธิการเกษตรกล่าว. “USDA จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรผู้ขายระดับประเทศและองค์กรชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และเจ้าของที่ดินป่าไม้ที่มีสิทธิ์มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ วิธีการสมัคร และที่ๆ จะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามของพวกเขาในแต่ละขั้นตอน”

เว็บไซต์โปรแกรม [22007apply.gov](https://www.usda.gov/22007apply) เปิดให้บริการแล้ว เว็บไซต์ประกอบด้วยใบสมัครภาษาอังกฤษและสเปนที่ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดหรือส่งผ่านทางพอร์ทัลขึ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิคด้วยตนเองหรือแบบเสมือนจริง และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม

เกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และเจ้าของที่ดินป่าไม้ที่ประสบกับการเลือกปฏิบัติโดย USDA ในโครงการสินเชื่อเพื่อการเกษตรก่อนวันที่ 1 มกราคม 2021 และ/หรือปัจจุบันเป็นลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมายหรือรับภาระหนี้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของ USDA ซึ่งเป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติของ USDA ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2021 มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้

ในการสมัคร ผู้กู้สินเชื่อมีตัวเลือกในการสมัครผ่านพอร์ทัลขึ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ [22007apply.gov](https://www.usda.gov/22007apply) หรือส่งแบบฟอร์มกระดาษทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองไปยังสำนักงานท้องถิ่นของโปรแกรม ขั้นตอนการสมัครจะเปิดตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคมถึง 31 ตุลาคม 2023 ภายใต้ระยะเวลาที่วางแผนไว้ ใบสมัครจะได้รับการตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โดยการชำระเงินจะถึงมือผู้รับหลังจากนั้นไม่นาน ที่สำคัญ ผู้สมัครควรทราบว่าขั้นตอนการสมัครไม่ได้เป็นแบบมาก่อน ได้ก่อน ใบสมัครทั้งหมดที่ได้รับหรือประทับตราบนไปรษณีย์ก่อนวันกำหนดส่งวันที่ 31 ตุลาคมจะได้รับการพิจารณา

เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตตลอดกระบวนการสมัคร USDA

รับรองว่าองค์กรที่มีประสบการณ์ครอบคลุมในการดำเนินการขยายงานไปยังองค์กรฟาร์มสามารถสนับสนุนบุคคลที่อาจมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมได้ กลุ่มเหล่านี้ได้แก่ [AgrAbility](#), [การร่วมมือทหารผ่านศึกเกษตรกร \(Farmer Veteran Coalition\)](#), [กลุ่มปฏิบัติการกฎหมายของเกษตรกร \(Farmers' Legal Action Group\)](#), [สหพันธ์สหกรณ์ภาคใต้ \(Federation of Southern Cooperatives\)](#), [สภาเกษตรระหว่างชนต่างเผ่า \(Intertribal Agriculture Council\)](#), [โครงการป้องกันการสูญเสียที่ดิน \(Land Loss Prevention Program\)](#), [การร่วมมือเกษตรกรหนุ่มแห่งชาติ \(National Young Farmers Coalition\)](#), และ [การร่วมมือการเกษตรชนบท \(Rural Coalition\)](#).

ผู้จำหน่ายที่ดำเนินงานศูนย์กลางระดับภูมิภาคสี่แห่งยังให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรเหล่านี้และองค์กรชุมชนอื่นๆ เพื่อดำเนินการขยายงานโดยใช้กลยุทธ์ดิจิทัลและระดับองค์กรประกอบพื้นฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครที่มีศักยภาพจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับโปรแกรมและโอกาสสมัคร ศูนย์กลางเหล่านี้กำลังดำเนินการเครือข่ายของสำนักงาน โปรแกรมธุรกิจริมถนนแบบดั้งเดิมและจะดำเนินการขยายงานอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับโปรแกรม. Windsor Group ให้บริการเกษตรกรในภูมิภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา และ Analytic Acquisitions ให้บริการในภูมิภาคตะวันตก Midtown Group ผู้ดูแลระบบระดับประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและความสมบูรณ์ของโปรแกรม และจะเป็นผู้นำศูนย์บริการทางโทรศัพท์ระดับประเทศ ดำเนินการเว็บไซต์แอปพลิเคชัน - [22007apply.gov](https://www.22007apply.gov), ซึ่งเปิดอยู่ในขณะนี้ - ตรวจสอบและดำเนินการสมัครและชำระเงิน ผู้จำหน่ายทั้งหมดมีประสบการณ์ด้านบริการระดับมืออาชีพ สนับสนุนสัญญาของรัฐบาล และการดำเนินการ โปรแกรมที่ซับซ้อน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2023 USDA ได้แบ่งปัน [รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโปรแกรมมาตรา 22007](#)

เบื้องต้นรวมถึงพระราชบัญญัติการลดอัตราเงินเพื่อที่ระบุว่าเลขาธิการกรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือนี้ผ่านหน่วยงานพัฒนาไม่ใช้รัฐบาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดโดย USDA. USDA ได้ทำข้อตกลงกับผู้จำหน่ายและผู้ประสานงานในเดือนพฤษภาคม

นอกจากโครงการความช่วยเหลือทางการเงินการเลือกปฏิบัติ (DFAP) ที่เปิดในวันนี้แล้ว พระราชบัญญัติการลดอัตราเงินเพื่อยังสร้างโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการที่ช่วย USDA สร้างความเชื่อถือ แก้ไขปัญหาระบบ และปรับปรุงการบริการแก่ผู้ที่อาจต่ำกว่าเกณฑ์ในอดีตของ USDA ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมและความคืบหน้าของ USDA สามารถดูได้ที่ www.usda.gov/equity.

ในการยื่นขอในโปรแกรมนี้ USDA ได้ตระหนักถึงนักกฎหมายและกลุ่มบางกลุ่มที่เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลือการเลือกปฏิบัติ กดดันให้ผู้คนลงนามในข้อตกลงการยึด และขอให้ผู้คนกรอกแบบฟอร์มที่มีข้อมูลส่วนตัวและละเอียดอ่อน ณ วันนี้ กระบวนการสมัครอย่างเป็นทางการได้เริ่มขึ้นแล้ว และการกรอกใบสมัครคือ ฟรี

จะไม่มีการจ่ายค่าทนายความให้กับผู้สมัครหรือที่ปรึกษาโดย USDA หรือโดยหน่วยงานหรือแผนกอื่นใดของสหรัฐอเมริกา จำนวนความช่วยเหลือทางการเงินจะไม่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้เรียกร้องที่มีตัวแทนโดยทนายความ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีทนายความ USDA ผู้บริหารระดับประเทศ และผู้ให้บริการศูนย์กลางภูมิภาคจะไม่แนะนำให้ผู้สมัครใช้ที่ปรึกษาหรือทนายความหรือสำนักงานกฎหมายเฉพาะ หรือกดดันผู้สมัครจากการขอที่ปรึกษาหรือใช้ทนายความหรือสำนักงานกฎหมายเฉพาะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน [เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียของโปรแกรมและวิธีป้องกันการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น](#)

USDA สัมผัสชีวิตชาวอเมริกันทุกคนในแต่ละวันด้วยวิธีเชิงบวกมากมาย ภายใต้การบริหารของ Biden-Harris USDA กำลังเปลี่ยนระบบอาหารของอเมริกาโดยมุ่งเน้นที่การผลิตอาหารในท้องถิ่นและภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งเสริมการแข่งขันและตลาดที่ยุติธรรมสำหรับผู้ผลิตทั้งหมด รับประทานในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการในทุกชุมชน สร้างตลาดและแหล่งรายได้ใหม่สำหรับเกษตรกรและผู้ผลิตโดยใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ชาญฉลาดด้านอาหารและการป่าไม้ สร้างการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ในโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถด้านพลังงานสะอาดในชนบทของอเมริกา และมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมทั่วทั้งแผนก โดยการจัดอุปสรรคที่เป็นระบบและสร้างแรงงานที่เป็นตัวแทนของอเมริกามากขึ้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.usda.gov

#

USDA เป็นผู้ให้โอกาส นายจ้าง และผู้ให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน